

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๓๖



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

- อ้างอิง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๙๔๒ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๑
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสำหรับเทศบาล

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้เทศบาลจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลให้เต็มพื้นที่ และเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน รายละเอียดตามอ้างอิง ๑ - ๓ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาลที่ถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอให้เทศบาลเมืองกระบี่และอำเภอแจ้งเทศบาลในพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดตั้งชุมชนฯ และรวบรวมรายงานส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมภาร ชินเงิน)

อธิบดีราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

คำอธิบายการรายละเอียด

วัน/เดือน/ปี	ลงรายละเอียด วัน/เดือน/ปี ที่จัดตั้งชุมชนและ วัน/เดือน/ปี ที่มีผลบังคับใช้การจัดตั้งชุมชน
วิธีการจัดตั้งชุมชน	ลงรายละเอียดว่าการจัดตั้งชุมชนใช้วิธีการใด ใช้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือข้อกำหนดหรือสิ่งการใด กรณีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ระบุด้วย
ชุมชน	ใส่ชุมชนที่...(เป็นตัวเลข)...พร้อมกับระบุชื่อชุมชน กรณีมีการประกาศเพิ่มหรือยกเลิกชุมชน ให้แสดงด้วย
ประกาศ	ให้ระบุชื่อประกาศ วัน/เดือน/ปี ที่ประกาศใช้ และวันที่มีผลบังคับใช้
ข้อบังคับ	ให้ระบุชื่อข้อบังคับ วัน/เดือน/ปี ที่ประกาศใช้ข้อบังคับ และวันที่มีผลบังคับใช้
ระเบียบ	ให้ระบุชื่อระเบียบ วัน/เดือน/ปี ที่ประกาศใช้ วันที่มีผลบังคับใช้ กรณีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ระบุด้วย
หมู่บ้านและชุมชน	เป็นเทศบาลที่มีทั้งชุมชนและหมู่บ้าน ให้ระบุจำนวน ชื่อบริษัท และชื่อหมู่บ้าน
มีเฉพาะหมู่บ้าน	เป็นเทศบาลที่ไม่ได้มีการจัดตั้งชุมชน ให้ระบุจำนวน หมู่ที่ และชื่อหมู่บ้าน
หมายเหตุ	- อ่างลงจำนวนที่เพิ่มขึ้นของชุมชน/หมู่บ้าน ภายหลังการประกาศ/ใช้ข้อบังคับ/ใช้ระเบียบ แล้ว ให้ลงรายละเอียด วัน/เดือน/ปี ที่เพิ่มด้วย - หรืออื่น ๆ ที่สำคัญ

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น